

สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

ครั้งที่ 10/2560 วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 มีมติในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. เรื่องที่ประธานให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ : ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจาก ตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และ ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

2. เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของประเทศไทย : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของประเทศไทย โดยให้ปรับปรุงและเพิ่มเติม ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เมื่อปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว ให้แจ้งสถาบันอุดมศึกษา สภาสถาบันอุดมศึกษา และประกาศให้สาธารณชนทราบต่อไป

3. เรื่อง (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินศิลปศึกษาไทย : ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินศิลปศึกษาไทย โดยให้ปรับปรุงเล็กน้อย เมื่อปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการ การอุดมศึกษาแล้ว ให้ดำเนินการต่อไป

4. เรื่อง (ร่าง) แนวทางการพิจารณาการแบ่งส่วนราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ปรัชญาและแนวคิดของ (ร่าง) แนวทางการพิจารณาการแบ่งส่วนราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ พิจารณาการ แบ่งส่วนราชการบนฐานของบทบาท หน้าที่ และภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ มอบเลขาธิการคณะกรรมการ การอุดมศึกษาปรับปรุง (ร่าง) แนวทางดังกล่าว ให้กระชับ โดยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนตามหลักการปรับยุทธศาสตร์ (repositioning) ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจำเป็น ต้องกำหนดโครงสร้างภารกิจ (function) จุดเน้น ให้สอดคล้องกับ ประเด็นนโยบายสำคัญต่างๆ ตามความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก และบริบทประเทศ การแบ่งส่วนเป็นคณะ/สำนัก ควรมีความทันสมัย เพื่อส่งเสริมให้อุดมศึกษาสร้างนวัตกรรม (innovation)

5. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาและ กำหนดแนวทางส่งเสริมพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นผู้ใฝ่รู้ มีจิตสำนึกคุณภาพ สามารถกระตุ้นและพัฒนาตนเองให้มีความ เป็นศิษย์ดีเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ พิจารณาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และตามกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนานิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมถึงพิจารณาและกำหนดกิจกรรม แผนงาน และหลักการในการดำเนินงานโครงการหลักตามยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Flagship Projects)

6. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ตามแผนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2558 – 2562) โดยได้รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 – 2560 เกี่ยวกับข้อมูลการเบิกจ่าย จำนวนทุนการศึกษา

